



๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดกระบี่

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายกองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การดำเนินการ  
ตามนโยบายของจังหวัดกระบี่ กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล โดยจัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และ  
ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระยะเวลา ๒ เดือนต่อครั้ง จำนวน ๖ ครั้ง โดยครั้งแรกจัด  
ประชุมในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมบุญสยาม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยให้ผู้เข้ารับการ  
ประชุมเดินทางมาลงทะเบียนในเวลา ๑๕.๓๐ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ จึงขอคำชี้แจงให้นายกองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นทุกแห่ง โอนเงินค่าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว แห่งละ ๖,๐๐๐ บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ ชื่อ  
บัญชี “เงินนอกงบประมาณ กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่” หมายเลขบัญชี “๘๑๒-๖-๐๓๑๘๘๓” และ  
ส่งหลักฐานการโอนเงินให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๗๕๖๑-๑๘๑๐  
หรือนำเงินสดไปลงทะเบียนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (กลุ่มงานการเงินฯ) ภายในวันที่ ๑๙  
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และหรือค่าใช้จ่าย  
อื่น ๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ โอสถานนท์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร 0-7561-1899 , 0-7562-2437

**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดกระบี่**

**๑. หลักการและเหตุผล**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกลไกหลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน เพราะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีพื้นที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางปกคลุมพื้นที่ทุกส่วนของประเทศ ฉะนั้นการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนกลางคอยเป็นที่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนในด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล จึงเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศโดยภาพรวม

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดกระบี่ กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล

**๓. เป้าหมายโครงการ**

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แนวทางในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอมาร่วมประชุม บรรยาย ชี้แจง งานราชการ นโยบายการดำเนินการ และรับข้อเสนอแนะร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ ๑๗๐ คน จำนวน ๖ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน

**๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

**๕. งบประมาณ** ใช้งบประมาณครั้งละ ๖๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๓๗๒,๐๐๐ บาท

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนครั้งเดียวแห่งละ ๖,๐๐๐ บาท

**๖. สถานที่ดำเนินการ**

โรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

**๗. ระยะเวลาดำเนินการ**

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔

/๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙. ผู้เสนอโครงการ

(นายสรวิชัย ไชยสวัสดิ์)  
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

๑๐. ความเห็นผู้บังคับบัญชา

(นายวีระวัฒน์ จันทรเพ็ญ)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

๑๑. ความเห็นผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นายประสิทธิ์ โอสถานนท์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่